

Anh Le

Thu, Jul 16 at 2:43 AM

SAO BỐN LỜI NÓI CHÚA PHẪT?

TIN MẪNG MAT 13,24-43

Đôi khi chúng ta thường nghe được những lời nói của người xui xẻo đến với anh em. Có những khi thấy bạn bè tại nạn thì bảo Chúa phật nó vì cái tội gì của Chúa. Có những người bạn bè thì bảo là Chúa cho bạn bè đi mà có tội gì đến với tôi. Có những người làm ăn lam lũ mà vẫn nghèo thì nói chắc đi cha ăn đồ ác nhân nên Chúa phật con cái nhà ông xui xẻo nói: "đi cha ăn mà đi con khát nước". Có những người nói Tàu đang bắt thiên tai liên tiếp nên nói: Chúa phật vì Tàu dám đi ng đến trên cao . . .

Thiên Chúa không phật con người. Nhưng gì Tàu đang chịu là do chính họ đã gây ra những xây dựng thì tính toán, rồi phá rồi gây nên lũ lụt. Thiên Chúa cũng không mang đang tai họa cho ai, vì tất cả những sự đổ xảy ra đôi khi là do chính con người đã tiếp tay với ma quỷ để gieo vãi sự đổ đến đến đau khổ, bệnh tật và tai nạn . . .

Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta thấy Ngài là một người cha nhân lành. Ngài có gì thì gì trong giây lát những yêu cầu thì vô bổ. Ngài đã được Chúa Giê-su ca ngợi là Đấng cho mưa rơi trên cả người lành cũng như kẻ dữ. Hơn nữa, Người còn tỏ ra con người gì gì như Người nên chắc chắn một điều là Thiên Chúa luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an.

Vậy tại sao có sự đổ xảy ra nếu cuộc sống con người?

Bài Phúc âm hôm nay nói rằng vì ma quỷ đã gieo sự đổ vào trần gian, và vào chính tâm hồn chúng ta. Sự đổ như cơn lốc khiến cho tâm hồn chúng ta bị nhiễm chết và mặc dù có sự đổ là đam

mê tọt xòu. Chỗ cón chúng ta ngồ mê trong đăm mê tời lờ i mọt thòi gian thì cồ dờ i sồ mồ c kín tâm hờ n chúng ta. Chỗ cón chúng ta mồi mê tìm kiồ m nhồ ng thú vui trờ n thồ mọt thòi gian thì con ngồ i chúng ta sồ biồ n chồ t trồ thành nhồ ng con ngồ i ích kồ , kiêu căng và truồ lờ c

Chúa Giê-su dùng dồ ngôn lúa và cồ lũng nhồ muồ n nhồ c nhồ chúng ta sồ phát triồ n rồ t nhanh cồ a tính hồ nọt xòu trong con ngồ i chúng ta. Chỗ mọt chút thồ i thì cồ lũng đã lờ n lờ t cây lúa. Cũng vờ y, chỗ mọt chút mọt cồ nh giác cũng đồ chúng ta lây nhiồ m biồ t bao thói đờ i xòu xa. Cồ thì đồ mồ c. Lúa thì phồ i chẳm bón. Thói xòu thì đồ nhiồ m, nhồ ng nhôn đờ c phồ i tồ p luyồ n mồi thành. Đó là nờ i khồ mà thánh Phao-lô đã tồ ng thồ t lên: "viồ c lành tôi muồ n làm mà tôi lờ i không làm. Viồ c đồ tôi không muồ n làm mà tôi lờ i làm". Đó là lý do mà có biồ t bao ngồ i đang hiồ n lành bồ ng đồ ng làm chuyồ n ác, đang sồ ng tọt bồ ng trồ thành kồ sát nhôn. Đó cũng là mâu thuồ n tồ nờ i tâm con ngồ i , đôi khi vồ t tồ m kiồ m soát cồ a chúng ta. Nhồ ng hôm nay Chúa bồ o chúng ta đồ ng lo lờ ng hay thồ t vồ ng. Hãy tin tồ ng vào sồ c mồ nh cồ a ân sồ ng Chúa. Chính Chúa sồ hoàn tọt nhồ ng đờ u tọt đờ p nờ i chúng ta. Tồ a nhồ mọt cây cồ i nhồ bé tồ ng chồ ng nhồ bồ nuồ t chồ ng giồ a cồ dờ i um tùm nhồ ng mọt lúc nào đó nó sồ trồ thành cây cao bóng cồ . Hay viồ c tọt chúng ta làm tuy nhồ bé nhồ nồ m men đờ c cồ vào ba thúng bồ t, thồ mà nó làm cho tọt cồ đờ u phồ i đờ y men. Hãy kiên nhồ n rèn luyồ n nhôn đờ c. Hãy kiên nhồ n sồ a lờ i lờ i lờ m bồ ng nhồ ng viồ c cao thồ ng hờ n hồ u khồ ng chồ nhồ ng tính hồ nọt xòu trong ta.

Cuồ c sồ ng con ngồ i có cái tọt, cái xòu. Nó có thồ biồ n chúng ta thành thiên thồ n hay ác quồ trong mọt khoồ nh khồ c rồ t nhanh. Đờ u quan yồ u là chúng ta đồ ng bao giồ mọt cồ nh giác vờ i lờ i mồi gồ i đờ vào đờ ng xòu. Hãy tồ nh thồ c kồ o sa vào cám đồ . Hãy nói không vờ i tời lờ i. Hãy tránh xa môi trồ ng xòu đờ giồ mình khồ i quyồ n luyồ n tời lờ i.

Xin cho tâm hờ n chúng ta luôn tràn đờ y ân sồ ng đờ trồ thành nhồ ng cánh đờ ng lúa xanh tồ i bồ ng nhồ ng viồ c lành phúc đờ c. Xin đờ ng đờ tính lờ i biồ ng và thói hồ ng thồ mà biồ n hờ n ta thành nờ i chồ t chồ a nhồ ng đờ u xòu xa. Xin cho chúng ta biồ t chíồ n thồ ng cồ lũng bồ ng viồ c rèn luyồ n nhồ ng nhôn đờ c tọt thay cho nhồ ng cái xòu làm mọt vồ đờ p cuồ c đờ i chúng ta. Cồ c gì chúng ta luôn biồ t cồ y đờ a vào ồ n Chúa đờ hoàn thiồ n đờ i mình nên hoàn hồ o nhồ Cha chúng ta ồ trên trồ i là Đờ ng hoàn hồ o. Amen

Lm.Jos Tô Duy Tuyồ n
